

รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วัดปัญญานันทาราม
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานีได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมทัศนคติในการดำรงชีวิตที่ดีตามหลักศาสนา ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดโอกาสการมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่นำไปสู่การทุจริตประพฤติกมิชอบให้กับบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒๖๓ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นการฝึกอบรมโดยการบรรยายธรรมะและการปฏิบัติธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตลอดจนการฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรมและจริยธรรม โดยพระวิทยากรวัดปัญญานันทาราม และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศาสตร์พระราชารักษาเดินตามรอยพระยุคลบาท” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา







รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี

สู่ความเป็นเลิศ (Quality Pathum Thani ๒๐๒๐)

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานีได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานีสู่ความเป็นเลิศ (Quality Pathum Thani ๒๐๒๐) เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เรียนรู้วิถีคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ และสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ พฤติกรรมในการทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง เรียนรู้การพัฒนาระบบงาน การวางแผน และการแบ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานีให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง และมีความสามารถในการแข่งขันสูง ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรของที่ทำกรปกครองจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑๖๔ คน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายชาติป รุจนเสรี) และบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพ” โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช)

